







chức « hương hội-đồng » để làm gì?

Theo tục lệ của làng xưa nay thường có một hương chức hoặc chọn lựa người có địa-sang, phú-tiê và công-nghiệp với làng...

Về việc cử đặt ban hội-hương thì hương chức hội-đồng được trọn quyền chọn lựa...

Đã biết rằng những chức hội-hương không có được vào một làng mà trong làng xã họ cũng tôn trọng...

Về công cử ngài Khanh-Thuyên, Yết-Ma của Long-Phước ở Batri lên chức Hòa-thượng là một...

Ấy cũng là một dịp to ra cho Bửu-Lương, Xuyên-Phật-Lộc biết trong lễ đạo ban bổ...

Cuộc lễ chu-sư và bồn-đạo mừng ngài Khanh-Thuyên ở chùa Long-phước (Batri) lên chức Hòa-thượng

Sân dịp đi xuống Batri dự định tiệc tiền ban quan Đốc-phủ sư Lê-minh-Triều...

Trong việc tu-hành đạo Phật ở xứ ta xưa đến nay nếu một vị Yết-Ma mà...

Trương - Hương? học môn đồ ra nơi làm nổi, chịu ăn 3 tháng mười ngày...

Gần đây hội Lương-Xuyên Phật-Học ở Tránh lập thành, coi tập-tục bay trường-nương trường-kỳ...

Về công cử ngài Khanh-Thuyên, Yết-Ma của Long-Phước ở Batri lên chức Hòa-thượng là một...

Ấy cũng là một dịp to ra cho Bửu-Lương, Xuyên-Phật-Lộc biết trong lễ đạo ban bổ...

Lưu-nhật chư sơn hiệp lại khảo sát, họ đang thì phong chú, đang khuyến-khích chúng-sinh tinh-tấn tu-hành...

Vi vậy là nghe được tin mừng bấy lâu mong mỏi nên bồn-đạo Nam-Nữ trong quần hiệp cùng Chư-sư và hương-chức trong làng xóm...

Lúc chư nhá sư, hương-chức trong làng và bồn-đạo đệ-tử tại nhà quan Đốc-phủ Thái-hữu-Vô đồng đầu...

Đến nơi thì ngài Khanh-Thuyên bước ra tiếp và nói chêm sếp đặt chỗ ngồi rồi đem trà mời giải lã...

Đường - Ngao nói: Tiểu-sanh đời voi Lào sư hồi này, chẳng qua là lòng thay từ một chút, đầu tiểu-sanh có thanh tịnh đến đâu đi nữa...

ngai một bài thì gọi là Bài thì của quan Đốc-phủ Thái-hữu-Vô Đốc-Nam mô A-Di-Đa-Phật!

Long-Phước tự Yết-Ma Huỳnh-Phủ đợ sự tấn thăng Hòa-thượng chức chi thì. Cuộc đời «ao khác cao sau họ.

Bụng muốn đi tu phải xuất gia. Gắng chí đoạn tâm trừ ác đức. Ba cái chánh niệm phá tà ma.

Tam thừa tư hóa danh theo Phật. Từ khổ tam đồ đã khỏi ta. Hòa-thượng lễ chầu người tiến cử.

Sau về tịnh-đỗ thấy Di-Đạt trong nhà Phật. Ông Hòa-thượng Khanh-Thông chùa Bửu-Sơn thay mặt cho các Chư-sư bày thì hỏi.

Nam-Mô-A-Di-Đa-Phật. Cung hạ Quê-âm. Tao hóa đồng đưng tự bông hoa.

Khả mau thưa tạnh lành tâm già. Sáu căn chẳng nhuộm là tâm Phật. Nam-jữ uân đếu không diệt dần ma.

Hỏa mờ mười phương là sắc tướng. Thờng đem bốn chúng không ta là.

Đèn soi nhà tối trường môn nhiệm vụ. Tinh đố vào trong cõi Phật dãi là.

Có bài thơ của làng và hương-chức tự đợc tiểu-Nghe xong Ngài Hòa-thượng Khanh-Thuyên đợc bài đáp ta này:

(Mau tiếp) SỐ ĐÔNG-PHÁP KỶ NỖ NHÂM ngày 28 Juillet 1925 BỐ RA 1500 một tháng một không tháng: 100.000 500

NHI-THIEN-DUONG CHOLON. Hình ảnh các cuốn sách và tài liệu được trưng bày, bao gồm các tác phẩm về đạo Phật và triết học.

HOA-DAM-CHU-KHAT-TAN của NHI-THIEN-DUONG chế ra. Hình ảnh các cuốn sách và tài liệu được trưng bày, bao gồm các tác phẩm về đạo Phật và triết học.

CLINIQUE MEDICALE. Gác đường Mayer và Vherl 17 rue DAKAO (Saigon). Téléphone 255. DOCTEUR PHAN-TAN-THIET. Ex-attaché au ministère de l'Hygiène à l'étranger à Paris.

TIEU-THUYET - 10-7-35 SỐ: 66. Cảnh-hoa-duyên. Dịch-giá: Trần-trọng-Hạp. HỒI THƯ MƯỜI BA. Su-đề gặp - hầu, bôn cò - đẩu, ch - tẩn hiên lai, k - t - đ - đ - đ - đ.

lại có bọn trẻ con làng xóm tới thị giáo nữa, mỗi năm có sư bằng nhiều ít, cũng đủ Lào sư nuôi sống về lễ cảnh già, và lại Thế-đề Thế-một...

Liêm-cầm-Phong, sơ sinh lại một trang một lứa, hưởng khí tài mao và môn họ, hai đàng cũng xưng đáng với nhau.

IMPRIMERIE DU LUC-NH TAN VAN. Directeur Propriétaire: NGUYEN-VAN THUAT. 51, Rue Lucien Meunier - SAIGON.

Ngày 28/7/1925 Saigon le 10 juillet 1925

10-7-35 SAIGON



